

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH LÂM ĐỒNG
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 167/KL-XDLL

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý
bảo vệ rừng ở địa phương.

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Trong thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng tận gốc. Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương tình hình phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp giao ban ngày 02/3/2021, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì cuộc họp giao ban gồm lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội KLCĐ & PCCCR, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Lâm nghiệp trong những tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để tăng cường sức mạnh công tác QL BV R t tận gốc, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, thực hiện những nội dung sau đây:

1. Hiện nay, biên chế của các Hạt Kiểm lâm còn thiếu u rất nhiều so với chỉ tiêu được giao. Đội ngũ công chức Kiểm lâm hầu hết tuổi cao, sức khỏe hạn chế, năng lực chuyên môn cũng hạn chế, còn nhiều bất cập nhất là đội ngũ các trưởng bộ phận giúp việc cho Hạt trưởng năng lực tham mưu còn yếu và thiếu. Mặt khác, kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng có dấu hiệu ngày càng kém đi, theo kết quả 03 tháng đầu năm 2021 số vụ chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, số vụ vắng chủ tăng rất cao so với cùng kỳ hàng năm. Do đó, để tăng cường sức mạnh trong công tác PCCCR, Quản lý bảo vệ rừng, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm, căn cứ vào năng lực chuyên môn của các Phó Hạt trưởng ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Hạt, ngoài chức trách nhiệm vụ được giao, phải kiêm nhiệm thêm phụ trách các Bộ phận chuyên môn, Tổ KLCĐ & PCCCR của đơn vị mới đủ mạnh và để tăng cường bổ sung công chức từ văn phòng về trực tiếp phụ trách trạm, cụm địa bàn các xã, phường, thị trấn có rừng. Đây là báo hiệu kết quả chống chặt phá rừng của các Hạt Kiểm lâm sẽ ngày càng thấp đi nếu như không có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống lực lượng Kiểm lâm của tỉnh. Vì vậy, việc sắp xếp công tác cán bộ là đặc biệt quan trọng và tăng cường cán bộ gián tiếp từ văn phòng Chi cục Kiểm lâm đến các Hạt Kiểm lâm cấp huyện là rất cần thiết.

2. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn bộ công chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Chỉ thị

số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; văn bản số 34/UBND-TKCT ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường quản lý và tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; văn bản số 409/KL-XDLL ngày 28/8/2020 và văn bản số 686/KL-XDLL ngày 14/12/2020 của Chi cục Kiểm lâm, về việc thực hiện các quy định trong thời gian làm việc, củng cố công tác chính trị và chuyên môn đối với công chức của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

3. Chỉ đạo lãnh đạo đơn vị, công chức ghi chép, cập nhật đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày và sổ nhật ký được cấp phát (dành cho lãnh đạo) và sổ nhật ký Kiểm lâm địa bàn; khi được phân công trực cơ quan, trực trạm phải cập nhật đầy đủ mọi tình hình diễn biến trong ca trực vào sổ trực; công chức khi được điều động chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ phép, phải lập biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan tại địa bàn cho công chức được chuyển đến.

4. Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm phải kịp thời báo cáo các vụ phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng trái phép, tình hình cháy rừng trọng điểm..., đặc biệt là các vụ vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện, thành phố để kịp thời phối hợp, chỉ đạo.

5. Yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm, phải phân công nhiệm vụ cụ thể bằng quyết định cho các bộ phận, công chức thuộc quyền một cách nghiêm túc trước ngày 10/4/2021 và gửi quyết định phân công về Chi cục Kiểm lâm (thông qua Phòng Tổ chức TT và XDLL để theo dõi); tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của công chức; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm. Nếu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm không chấp hành, để tình trạng xâm hại tài nguyên rừng ngày càng phức tạp, tạo điểm nóng, gây hậu quả lớn nhất là hiện nay đang mùa khô đang ở thời kỳ cao điểm càng phải khẩn trương thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm thực hiện nghiêm các nội dung trên. Nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng, tập thể, cá nhân có liên đới không được xem xét các danh hiệu thi đua trong năm và bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, XDLL.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Khang Thiên